

# สารพันปัญหา?

สาระน่ารู้

ชัย เอกเดอส์ [chai.n@thairath.co.th](mailto:chai.n@thairath.co.th)

## ■ ซ่อมถนนชั่วโมงเร่งด่วน

เรียน สารพันปัญหา

ใช้เส้นทางถนนเกษร-นวมินทร์ ช่วงเดือน มี.ค. ในช่วงค่ำถึงดึกจะมีการซ่อมแซมถนนเป็นระยะๆ ไม่รู้ผู้รับเหมารับลงหน้างานไวไปหรือไม่ เพราะ 8 ทุ่มการจราจรแค่เบาบางแต่พอมีจุดซ่อมถนนเส้นทางบีบไป 2 เลนเหลือวิ่งน้อยลง ทำให้รถติดยาว

แม้แต่ช่วงกลางวันเขาก็ยังมีปะทะซ่อมแซมถนน คนใช้เส้นทางนี้เลยหาทางออกไม่ได้ทำงานก็ไม่ว่างขับรถออกจากบ้านก็ไปเจอรถติดตลอดจึงอยากให้เลือกเวลาทำงานให้เหมาะสมด้วยดีๆ ธรรมดาหน่อยจะดีกว่าหรือไม่.

เชน คุ้มบอน

ตอบ คุณเชน

ทุกวันนี้ถนนเกษร-นวมินทร์ เป็นถนนสายสำคัญที่มีปริมาณรถยนต์หนาแน่นในชั่วโมงเร่งด่วนอยู่แล้ว โดยเฉพาะเพื่อรองรับผู้ใช้รถยนต์ที่หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าวบริเวณใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นถนนรามอินทราหรือถนนลาดพร้าว ฉะนั้น การปรับปรุงซ่อมแซมใดๆ บนถนนสายนี้ก็คงต้องฝากให้ แขวงทางหลวงกรุงเทพ กรมทางหลวง ที่รับผิดชอบ ช่วยหลีกเลี่ยงการดำเนินการในชั่วโมงเร่งด่วนให้ด้วย!

ชัย เอกเดอส์

## ■ กฟภ.ทดสอบระบบไฟฟ้า

พระเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล

แจ้งข่าวความคืบหน้าจากคณะศิษยานุศิษย์ ในการจัดโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑสถานพระเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว

เลียงได้! กรมทางหลวงซ่อมถนนชั่วโมงเร่งด่วน  
  กฟภ.ทดสอบระบบไฟส่องสว่างพระเจดีย์ฯ วัดป่าบ้านตาด   เพิ่มดีกรีเข้ม กำจัดยาเสพติด

ญาณสัมปันโน) ขณะนี้การดำเนินการก่อสร้างอาคารพระเจดีย์ พระวิหาร และพิพิธภัณฑสถานพระธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานีเกือบเสร็จสิ้นแล้ว เหลือเก็บรายละเอียดอีกเล็กน้อย

ล่าสุดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ได้เข้าทำการตรวจสอบและทดสอบระบบไฟส่องสว่างยามค่ำคืนพระเจดีย์และพิพิธภัณฑสถานพระธรรมเจดีย์ฯ

และรอกำหนดพระราชพิธีเปิดอย่างเป็นทางการถึงจะเปิดให้เข้าสักการะ คาดว่าจะราวเดือนพฤษภาคมนี้

โดยกิจกรรมครั้งนี้ พระอธิการสุธรรม สุทธิโม หรือหลวงพ่อสุธรรม เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด ได้จัดถ่ายทำคลิปต้นแบบมาให้คณะลูกศิษย์ได้ชมก่อนแต่ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ต้องปรับเพิ่มเติมข้อมูลอีกนิดหน่อย ถ้าแล้วเสร็จจะนำมาให้ร่วมชมกัน เผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ถวายเป็นพุทธบูชาาร่วมกันอีกครั้งนี้



สำหรับกำหนดการเบื้องต้นจะมีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอัฐิธาตุองค์หลวงตามหาบัว พระทองคำ พระทองคำ โกลพระเงิน และพระจุลเจียรในพระเจดีย์ จากนั้น อัญเชิญบุษบกทองคำขึ้นบนเจดีย์

และจัดงานฉลองสมโภชพระเจดีย์และพิพิธภัณฑสถานพระธรรมเจดีย์ฯต่อไป!

ชัย เอกเดอส์

[chai.n@thairath.co.th](mailto:chai.n@thairath.co.th)

## ■ กั๊ยร้ายแรงจากยาเสพติด

เรียน สารพันปัญหา

ทราบจากข่าวทางสื่อต่างๆ เสมอมา ถึงปัจจุบันนี้เรื่องร้ายแรงมีการวิวาท ทำร้ายกันด้วยอาวุธหลายชนิด ได้รับบาดเจ็บ ถึงแก่ชีวิตก็มีไม่เว้นแต่ละวัน ข่าวที่กลายเป็นแฟชั่นบ่อยมากในขณะนี้ก็คือต้นหาราคะความหึงหวง สามภรรยาที่แยกกันอยู่ หรือเลิกกันแล้วเมื่อตามไปขอคืนดีไม่สำเร็จฝ่ายชายก็จะทำร้ายถึงตายและฆ่าตัวเองตายตาม โดยไม่คิดว่ายังมีชายหญิงอีกนับแสนนับล้านคน ถ้าคิดตั้งต้นชีวิตใหม่ก็จะทิ้งความโศกเศร้า วุ่นวายไว้เบื้องหลัง

ยาเสพติดทำให้ผู้หลงผิดเสพแล้วเกิดความคึกคะนองอีกเหิมลิ้มตัว ทำความชั่วได้ทุกอย่าง ตั้งแต่ลักเล็กขโมยน้อย จนถึงทำร้ายฆ่าฟันผู้อื่น ที่ร้ายแรงมากก็คือทำร้ายและทำปิตุฆาต มาตุฆาต คือ ฆ่าได้แม้กระทั่งบิดามารดาของตนเอง เผาบ้านตนเอง ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไปด้วย

ใครจะมาเป็นรัฐบาลบริหารบ้านเมือง ขอให้ท่านฟังถึงในเรื่องยาเสพติดให้จงหนัก ขอให้ถือเป็นวาระแห่งชาติเพราะคิดว่าถ้าปราบยาเสพติดให้สิ้นซากหรือให้น้อยลงได้ เรื่องร้ายแรงต่างๆ จะลดน้อยลง.

แฟนไทยรัฐ คนกรุงเทพฯ

ตอบ คุณแฟนไทยรัฐ

เชื่อว่าหลายฝ่ายก็ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด วันนี้ก็เห็นรัฐบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติจับกุมยาเสพติดตลอดใหญ่

แถลงข่าวให้ทราบเป็นระยะๆ

อีกทางหนึ่งก็เห็นได้ว่า ประเทศไทย น่าจะเป็นทางผ่านสำคัญของขบวนการค้า ยาเสพติดส่งต่อไปยังประเทศที่สาม และมี ดกค้ำกระจายอยู่ในประเทศอีกส่วนหนึ่ง

จะนั้น ที่แถลงข่าวจับกุมยาเสพติด คงยังไม่พอแล้ว จะต้องเพิ่มมาตรการกวด การ ลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศกันอย่าง เข้มขันไปอีกระดับ

เมื่อยกปัญหาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ แล้วก็มั่นใจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม จะสั่งการให้ดำเนินการ ในทางปฏิบัติอย่างเข้มแข็งและจริงจัง!

ชัย เฮดเดอร์